

ด่วนที่สุด
ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๕๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๔๗๑๒
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๖๑
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งข้อมูลผู้มีสิทธิที่ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมบัญชีกลางตรวจสอบ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้มีสิทธิ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการดำเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงขอให้เทศบาลเมืองกระบี่และอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลสถานะดำเนินการของผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบรายงานสถานะการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้ไม่มีสิทธิ โดยให้เทศบาลเมืองกระบี่และอำเภอรวบรวมและรายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อจังหวัดจักได้รวบรวมและรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ เรจิน เขยมาตร์)

ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๘

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๖๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๔๗๑๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสถานะการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้ไม่มีสิทธิ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งข้อมูลผู้มีสิทธิที่ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบ ในระบบสารสนเทศการจ้ดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้มีสิทธิ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการดำเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงขอให้จังหวัดแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลสถานะการดำเนินการของผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบรายงานสถานะการเรียกเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุคืนจากผู้ไม่มีสิทธิ โดยให้จังหวัดรวบรวมและรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : odp.dla@gmail.com โดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ , ๔๑๓๒
ผู้ประสานงาน นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี

